



### TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

### SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh.

### NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng
- Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó
- Thông điệp từ Lớp 4 Quốc tế
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ (Lớp 5 – 9)
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ - Khối THPT
- Thông điệp từ Phụ trách cấp cao chương trình Việt Nam
- Thông tin Thể thao
- Hoạt động của Hội Học sinh

### Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Tự tin và sáng tạo
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp hiệu quả
- Có ý thức văn hóa dân tộc
- Năng động và hiểu biết



**Hoa mai trang trí tại trường**

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học kì Một đang sắp kết thúc, tôi xin được chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng.

Năm 2017 đã đến, tôi xin vinh hạnh được ghi nhận những cống hiến tích cực, thành quả lao động hăng say từ tất cả nhân viên và học sinh của trường. Từ phía nhà trường, những đóng góp trong sự nghiệp dạy và học luôn được chúng tôi trân quý.

Thời gian vừa qua là thời điểm rất bận rộn với toàn thể nhà trường khi phải sắp xếp và hoàn thành kì thi cuối học kì 1. Bảng điểm của các em sẽ được hoàn thành và giao đến phụ huynh khi học phần 3 bắt đầu, và tiếp sau đó sẽ là cuộc họp Phụ Huynh được diễn ra vào tuần thứ 3 của học phần 3. Vào tuần thứ nhất của học phần 3, thông báo sẽ được gửi về bao gồm thông tin về điểm số và cuộc họp phụ huynh.

Những cuộc họp giữa giáo viên và phụ huynh luôn là cơ hội tốt để gặp gỡ, bàn luận về quá trình tiến bộ của các em. Bên cạnh đó trao đổi thông tin quan trọng về những vấn đề cần được cải thiện việc học tập trong học kì 2 cũng sẽ là một phần của cuộc họp. Các em học sinh sẽ còn có cơ hội để phản ánh tình hình học tập của chính bản thân đồng thời đưa ra nhiều mục tiêu hơn cho học phần sắp tới.

Chương trình đạo đức của nhà trường sẽ được tiếp nối vào học kì tới, với chủ đề là “Sự kiên trì”.



Bảng trang trí của lớp 7 Song ngữ

viên nhà trường, tôi xin chúc mọi  
và vui vẻ!

Học phần 3 sẽ được bắt đầu vào ngày 6 tháng 2 năm 2017.

**Mark Priddis - Hiệu Trưởng.**

Thưa quý phụ huynh,

Chúc mừng năm mới!

Tất cả các em học sinh đã hoàn thành kì thi Học kì Một và đang bước vào một nửa còn lại của năm học. Kể từ thời điểm này sẽ

**Bài thuyết trình của học sinh về “Sự  
linh hoạt”**

đang trong và ngoài lớp học, lễ đón  
sẽ diễn ra vào thứ 6, ngày 20 tháng

toàn trường và học sinh sẽ được tự do thể hiện  
phong cách trang phục phù hợp với mùa lễ Tết và cùng nhau  
thưởng thức những màn trình diễn thú vị. Sau đây là một số  
điều đáng lưu ý cho quý phụ huynh:

**Họp phụ huynh**

Cuộc họp sẽ được tổ chức vào tuần thứ 3 của học phần 3 (từ  
ngày 20 đến ngày 24 tháng 2). Cuộc họp lần này sẽ lại được  
diễn ra trong lớp học, với môi trường thích hợp cho những trao  
đổi giữa giáo viên, phụ huynh về vấn đề học tập, tiến bộ của  
học sinh cũng như những lo lắng cho con em mình. Thông tin

Học sinh chuẩn bị bảng trang trí: phụ huynh sau khi nhà trường kết  
thúc kì nghỉ Tết Âm lịch 2017.





### Đưa học sinh

Giáo viên sẽ chính thức công việc giảng dạy vào 8: 30 sáng và việc quý phụ huynh rời khỏi khuôn viên trường rất quan trọng trước khi buổi học bắt đầu (trừ khi Phụ huynh có cuộc hẹn với nhân viên nhà trường). Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giúp các em tập trung và hỗ trợ công việc của giáo viên. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

### Đón học sinh

#### Trang trí Tết Đình Dậu

Người phụ trách giám sát học sinh sau 5 giờ chiều, vì vậy các em học sinh cần được đón về trước giờ này.

#### Quy định về đồng phục

Quy định về đồng phục tại trường không chỉ bao gồm quần áo và giày mà còn cả màu tóc và kiểu tóc. Trước khi đồng ý cho con em mình có sự thay đổi về màu tóc và kiểu tóc, mong quý phụ huynh hãy tham khảo sổ tay học sinh của nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác từ quý phụ huynh trong năm Đinh Dậu an lành, hạnh phúc.

**Robert Madden - Phó Hiệu trưởng.**

Thưa quý phụ huynh,

Với học sinh đến từ 11 quốc gia khác nhau, tôi rất tự hào khi lớp 4 Quốc tế mang rất nhiều sắc tộc khác nhau trên thế giới. Vào Học kì 2 chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình nhằm tôn vinh sự đồng điệu cũng như để trân trọng hơn những giá trị khác nhau của các quốc gia. Mỗi tuần học các em sẽ được tham gia vào các hoạt động mà sẽ kinh nghiệm và tạo ra dấu ấn

#### Trang trí Tết của lớp 2 Song Ngữ

Các em sẽ tự thiết kế một bài thuyết trình để trình bày về văn hóa riêng của đất nước mình







Học sinh vui chơi tại Hội chợ Giáng trong lớp học”.

Sinh

**William Daws – Giáo viên chủ nhiệm Lớp 4 Quốc tế**



Trò chơi tại Hội chợ Giáng Sinh đọc suốt kỳ nghỉ - các em có thể đọc vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc đọc cùng



Cùng nhau chúc mừng chiến thắng trò chơi tại phiên chợ

Thật năm mới an lành. Kì thi cuối Học kì I cho khối cấp 3 vừa bắt đầu vì vậy tất cả giáo viên và học sinh đều đang có khoảng thời gian rất bận rộn.

Những bài thuyết trình như vậy để mang đến nhiều lợi ích cho tất cả học sinh. Với những em thực hiện việc thuyết trình, kĩ năng diễn đạt trước công chúng và kĩ năng máy tính của các em sẽ được tăng cường. Bên cạnh đó, những bạn còn lại trong lớp sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích và thú vị về những điểm khác nhau của các nước.

Cả lớp đều rất thích thú về dự án này và tôi tin đây sẽ là một phương pháp thú vị để các em mở rộng tầm hiểu biết qua

Kính gửi phụ huynh,

Các bậc cha mẹ luôn tìm cách để đảm bảo con mình không quên những kiến thức đã được học sau kỳ nghỉ. Bên dưới là một số cách đơn giản mà Quý phụ huynh có thể giúp các em:

các anh chị em của mình

- Viết nhật ký kỳ nghỉ (viết lại những gì đã làm và cảm nhận của mình về những hoạt động đó). Hoặc vẽ một bức tranh và viết 1-2 câu miêu tả bức tranh này. Nhật ký không chỉ nâng cao kỹ năng viết mà các em còn có thể rèn luyện kỹ năng vẽ.
- Hãy tập nấu ăn hoặc làm bánh! Các em sẽ có cơ hội sử dụng kỹ năng toán của mình (như đo lường, nhiệt độ...)
- Chơi bài thẻ! Khi chơi bài thẻ các em sẽ không nhận ra là mình đang học cách nhận diện con số và các hình mẫu hoa văn.

**Sharla Scott – Phụ Trách Học Vụ Khối Trung Học**



Phụ huynh đến tham gia Hội chợ  
Giáng Sinh



Đội bóng rổ Nữ U19



Đội bóng rổ Nam U19

Học sinh của khối GAC đã hoà  
với nhiều bài luận và kì thi cam

Giai đoạn thi chính thức của  
2017 sẽ sớm được triển khai,  
hợp cho gia đình và các em cá  
lớp IGCSE 2. Sau khi hoàn tất  
chương trình Cambridge A/AS  
viên tận tâm và chuyên nghiệp  
sàng để hỗ trợ các em trong  
học sinh chọn chương trình C  
trong vòng 12 tháng và sẽ c  
những trường đại học danh tiế  
ÚC, Mỹ và vương quốc Anh. H  
cứ khi nào Quý phụ huynh c  
chọn chương trình A&AS Lev  
năm mới an khang thịnh vượng

**Robert Gayst – PH**

Các em học sinh thân mến,

Thời gian thấm thoát qua mau  
nay, các em đã hoàn tất chươn  
tập khả quan. Trong Học kì I, c  
lễ hội, các phong trào thể thao

Ngoài ra, các em còn tích cực  
tương ái khi tham gia Hội ch  
ngày 16/12/2016 để gây quỹ “V  
Giáng sinh và tết Dương lịch  
cực tham gia kỳ thi Tiếng Anh  
hy vọng kết quả bài thi môn  
được kết quả tốt. Đó chính là  
dâng tặng ba mẹ và thầy cô.

Đồng hành cùng với chương  
xuân đến. Mùa xuân đến man  
Cây đâm chồi nảy lộc. Muôn ho  
bật chào đón mùa xuân. Xuân





**Các em học sinh tại khu trò chơi của  
Hội chợ Giáng Sinh**

Trước thềm năm mới –Tết Đinh Dậu 2017, cô chúc các em cùng với gia đình một năm mới An khang – Thịnh vượng – Hạnh phúc.

Riêng các em sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt việc học tập trong Học kì II và cuối năm học, xứng đáng là con ngoan của gia đình và trò giỏi của nhà trường.

**Phung Thi Tuyet Minh  
Senior Head of Vietnamese Studies**



**Học sinh thi đấu tại giải bóng bàn của trường**

Quý phụ huynh thân mến,

Mùa giải bóng rổ U19 của nam và nữ đã đi đến hồi kết thúc, và chúng ta sẽ tham dự vào giải đấu vô địch các trường quốc tế SISAC. Huấn luyện viên của đội, thầy Quinn cùng với thầy William đang rất nỗ lực tập luyện cùng đội của mình để có sự chuẩn bị chắc chắn nhất cho mùa giải tới. Những chàng trai U19 sẽ phải cố gắng một lần nữa giành được ngôi vị mà họ đã có được vào năm trước.

à vào thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2017.  
tại Trường Quốc tế Hồ Chí Minh và  
Trường Quốc tế Anh sẽ là nơi thi đấu của đội nam.

**Daniel Mitchell - Điều phối viên thể dục.**



**Học sinh cổ vũ tại giải bóng bàn**

Quý phụ huynh thân mến,

Ngày lễ tình nhân đang đến gần. Hội học sinh của trường sẽ tổ chức sự kiện “Vũ điệu tình nhân” cho học sinh từ lớp 7 trở lên. Chủ đề của buổi lễ sẽ là: “Thần tình yêu ở quanh đây”. Lễ hội sẽ diễn ra từ 6:30 đến 8:30 tối thứ Ba, ngày 14 tháng 2.

Vé cho mỗi người là 150.000 VND (đã bao gồm nước và thức ăn)  
ành viên hội học sinh để biết thêm chi tiết về lễ hội.

**Angela Guidici – Giáo viên khối Trung Học Phổ Thông**